

Số: 177/BC-DM7

Tân Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020, nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, đã tác động lên toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong nước, nhất là ngành dệt may và đang diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến việc nhập nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gặp nhiều khó khăn do khan hiếm và tăng giá, sức tiêu thụ hàng hóa giảm làm ảnh hưởng không ít đến quá trình tổ chức, hoạt động và hiệu quả SXKD của Công ty. Là thời điểm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Đông Hải, sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và sự chủ động, tích cực của Đảng ủy, HĐQT Công ty và các đơn vị trực thuộc đã khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư chiều sâu khâu dệt, nhuộm và thực hiện mở rộng thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, hiệu quả, gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ QS-QP, đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định về mọi mặt, đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động yên tâm công tác xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD năm 2020.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, Công ty triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt hiệu quả cao bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề, từng bước phát triển bền vững; tập trung tiến hành nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt may đảm bảo nhu cầu của Quốc phòng và tham gia thị trường. Tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động, sáng tạo khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD có hiệu quả. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020. Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nộp cổ tức về Công ty Đông Hải đúng quy định. Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại

hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật. Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2019
1	Tổng doanh thu	858.605	862.899	100,5	108,5
2	Lợi nhuận trước thuế	58.438	58.750	100,5	108,5
3	Nộp ngân sách	52.830	44.621	84,50	89,50
4	Dự kiến chi trả cổ tức	12%	12%	100,0	100,0
5	Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	9.431	9.431	100,0	100,0
6	Thu nhập Bình quân	11.600.000 đ/người/tháng	12.619.000 đ/người/tháng	108,8	109,3

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, trong năm 2020, Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

1. Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, gắn hoạt động SXKD với phong trào thi đua Quyết thắng tại đơn vị theo đúng chủ trương “*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*”. Tuy bị tác động không ít do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu, nhất là ngành dệt may, song Đảng ủy, HĐQT, BGĐ cùng với tập thể CB, CNV, NLĐ nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm đối tác, khai thác mọi nguồn lực sẵn có để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “*Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, đoàn kết, đúng pháp luật*”, kết hợp chặt chẽ giữa SXKD, làm kinh tế với đảm bảo Quốc phòng - An ninh gắn với thực hiện mô hình đơn vị 3 nhất “*Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất; kỷ luật nghiêm nhất; cơ quan đơn vị an toàn nhất*”. Tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đầu tư đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Dệt May 7 trên thị trường.

2. Năm 2020, Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc, trang thiết bị theo đúng quy trình, đúng pháp luật, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Công ty Đông Hải mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai đầu tư MMTB, xây dựng cơ bản với tổng giá trị đầu tư XD CB, mua sắm MMTB là 144,728 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao và vốn tự có của Công ty, góp phần giải quyết tốt việc làm và bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, cụ thể:

- Xây dựng nhà xưởng dệt : 43.968.000.000đ
- Máy dệt khí (46 máy) : 53.377.000.000đ
- Máy mắc đồng loạt, máy hồ sợi : 22.263.155.660đ
- Hệ thống điều không thông gió : 11.003.375.000đ
- HT máy nén khí trung tâm (giai đoạn 1, 2) : 9.595.818.182đ

- Thang máy tải hàng	: 2.440.189.091đ
- Máy Ly tâm	: 1.464.050.000đ
- Máy xả xoắn	: 460.750.000đ
- Xe xúc than	: 159.000.000đ

3. Lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, thu chi tài chính trong toàn Công ty, bảo đảm luôn được giám sát chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị quyết toán các hạng mục đầu tư, sửa chữa công trình, chỉ đạo chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định; chuẩn bị các bước triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trong toàn Công ty. Tập trung thu hồi công nợ, bảo toàn và phát triển vốn mang lại hiệu quả trong SXKD không để nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh. Chấp hành và thực hiện nghiêm chế độ thanh quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch.

4. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTB-KT tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 382 của ĐUQSTW, Chỉ thị 1386 của Tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; luôn đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị; chấp hành pháp luật, kỷ luật, Luật ATGT; bảo đảm an toàn không để xảy ra cháy, nổ, mất mát, hư hỏng trang bị kỹ thuật. Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty. Thực hiện tốt và phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong SXKD: Năm 2020, Công ty có 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó sáng kiến cải tiến kỹ thuật may kéo thun trên máy vắt sỏ. Hiệu quả đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm công đoạn, ổn định thông số kỹ thuật. Sáng kiến được Quân khu công nhận đạt giải A; 02 sáng kiến được Quân khu công nhận đạt giải B đó là: Sáng kiến cải tiến dập lửa biên vải máy đót lông bằng nước, hiệu quả tăng tính thẩm mỹ cho vải thành phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm; sáng kiến lắp đặt bồn khuấy màu 70 lít cho máy nhuộm liên tục, hiệu quả tiết kiệm chi phí, tiết kiệm màu nhuộm và hóa chất xử lý nước thải.

5. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, hoàn thành công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Công ty Đông Hải và Quân khu. Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Quân khu, Đảng ủy cơ sở Công ty Đông Hải và Nghị quyết của Đảng ủy Công ty cho 100% cán bộ, CNV, người lao động góp phần định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Duy trì “Tổ định hướng 47, Lực lượng 47” của Công ty tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên

mạng xã hội, đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Bảo đảm cho Công ty luôn ổn định về tư tưởng chính trị. Tổ chức học tập và triển khai viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiểm tra chính trị cho các đối tượng năm 2020 bảo đảm quân số; kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có 99,42% đạt khá, giỏi; cấp ủy viên, cán bộ chủ trì 100% đạt khá, giỏi.

6. Thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan đơn vị trực thuộc; Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám bệnh nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý và chăm lo bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, chất lượng bữa ăn và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CNV, NLD đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Ngoài ra còn thực hiện chăm lo tốt các chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần đối với người lao động; năm 2020 tổ chức cho CB, CNV, NLD đi tham quan, du lịch Phú Quốc đảm bảo vui tươi, an toàn; tổ chức tốt các hoạt động ngày phụ nữ 8/3, 20/10 và gặp mặt, tặng quà cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động các dịp hè, 1/6, với tổng giá trị là 2,9 tỷ đồng, góp phần để NLD yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

7. Bên cạnh việc tổ chức SXKD hiệu quả, công ty đã tích cực tham gia công tác chính sách - xã hội, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào đền ơn đáp nghĩa công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Năm 2020, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết (trong đó hỗ trợ 05 căn nhà đại đoàn kết cho CNV, NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) và các khoản hỗ trợ chính sách trên địa bàn với tổng giá trị là 1,380 tỷ đồng; triệt để chấp hành tốt các chỉ thị, quy định của cấp trên về phòng chống dịch; đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 340 triệu đồng trong đó đóng góp Quân khu 33.300 khẩu trang phòng chống dịch trị giá 220 triệu đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế Việt Nam dự báo có những khó khăn nhất định, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực về mọi mặt, trong đó ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề. Trước những thuận lợi, khó khăn trên, để kế thừa và phát huy những mặt mạnh, khắc phục các mặt còn yếu kém, duy trì và phát triển sản xuất ổn định, bền vững, Công ty cần phải tập trung đổi mới tư duy trong công tác điều hành, lãnh đạo với quyết tâm cao, sáng tạo, nâng cao tính chủ động, khai thác có hiệu quả MMTB đã được đầu tư nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở Công ty Đông Hải, Đảng ủy BP Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội

đồng quản trị và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 làm cơ sở để Công ty phát triển ổn định bền vững và đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, cổ đông và cán bộ, CNV, người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

- Doanh thu (trước thuế) : 931,930 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Lợi nhuận (trước thuế) : 63,450 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Nộp ngân sách : 54,168 tỷ đồng đạt 108,0% so với năm 2020
- Tổng quỹ lương : 78,336 tỷ đồng đạt 100,5% so với năm 2020
- Cổ tức dự kiến chi trả : 12% /năm (1.200đ/01 cổ phiếu)
- Lao động bình quân : 510 người
- Thu nhập bình quân 13.000.000đồng/người/tháng đạt 103% so với năm 2020.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đầu tư chiều sâu khâu nhuộm nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các thiết bị công nghệ hiện đại. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2021 là 71,096 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Máy dệt khí (20 máy) (đợt 2) : 27,871 tỷ đồng
- Máy in lưới phẳng (01 máy) : 27,798 tỷ đồng
- Máy nhuộm gián đoạn (02 máy) : 12,046 tỷ đồng
- Máy phát điện : 1,450 tỷ đồng
- Thiết bị chuyên dùng cho khâu may : 1,000 tỷ đồng
- Máy nối sợi : 931 triệu đồng

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, BTL Quân khu, Đảng ủy cơ sở Công ty Đông Hải và của Đảng ủy BP Công ty; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi hoạt động của Công ty.

2. Lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị thi đua của Tư Lệnh Quân khu về thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng. Tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền định hướng tư tưởng theo kế hoạch, chương trình của Quân khu và Công ty Đông Hải gắn với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Công ty và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực

hiện tiêu chí mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; mô hình “Cán bộ đảng viên đầu dất quần chúng và cấp dưới” và Mô hình “đơn vị 3 nhất”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm cho các Công ty luôn ổn định về tư tưởng chính trị.

3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương châm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu “*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*”. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc với tinh thần tự lực, đúng hướng, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao. Lãnh đạo, chỉ đạo SXKD theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

4. Đẩy mạnh việc giáo dục, quán triệt và duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị 333/CT-BTL, Chỉ thị 619/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu; các nội qui, qui chế của Công ty qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, CNV, người lao động luôn xác định tốt ý thức, trách nhiệm và xây dựng ý chí quyết tâm cao trong công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt phong trào thi đua Cuộc vận động “*Quản lý, khai thác VKTB-KT tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông*”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” tài sản trang thiết bị hiện có, đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tăng cường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật đúng theo quy định. Chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, Luật ATGT, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 đảm bảo theo quy định trong toàn Công ty.

5. Duy trì hệ thống tài chính lành mạnh và đúng Pháp luật, chuẩn mực kế toán; sử dụng các quỹ tài chính của Công ty đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng; thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

6. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đội ngũ công nhân viên và người lao động có chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao phù hợp với yêu cầu mới. Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty.

7. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho cán bộ, CNV, người lao động theo đúng chính sách và pháp luật Nhà nước; đảm bảo môi trường làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động. Thực hiện tốt phong trào thi đua “*LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới*”, gắn với hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa*”, phong trào thi đua “*Cả nước chúng tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau*” và phong trào thi đua “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển*” trong LLVT Quân khu và công tác chính sách hậu phương quân đội, phát huy có hiệu quả Phong trào thi đua “*Xây dựng văn hóa doanh nghiệp*”.

8. Xây dựng kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt đảm bảo tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Công ty (28/02/1992-28/02/2022) bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Năm 2021, với tinh thần quyết tâm vượt khó, sẵn sàng đổi mới, phấn đấu nỗ lực, HĐQT tin tưởng rằng tập thể CB,CNV công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc cùng nhau chung sức, chung lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các ý kiến góp ý, mong đợi của Quý vị cổ đông, làm cơ sở lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Công ty 28/02/1992-28/02/2022.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th131.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

